

HƯỚNG DẪN

Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bến Tre năm 2019

Thực hiện Hướng dẫn số: 18-HD/TNNT, ngày 01/3/2019 của Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn về việc "*Triển khai một số nội dung trọng tâm chương trình bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu năm 2019*", Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bến Tre năm 2019, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của cán bộ Đoàn, Đoàn viên, thanh thiếu nhi trong các hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần giải quyết những vấn đề, điểm nóng về môi trường gây bức xúc, ô nhiễm môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu tại địa phương gắn với việc tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục góp phần hình thành ý thức, thái độ tốt, hành vi thân thiện với môi trường của cán bộ Đoàn, Đoàn viên, thanh thiếu nhi; nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra cho cá nhân và cộng đồng.

Tổ chức các chương trình, hoạt động, nội dung đảm bảo thiết thực, hiệu quả tránh hình thức, đồng thời tạo sự quan tâm, ủng hộ của các cấp, các ngành.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

Tổ chức các hoạt động trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh hưởng ứng "*Chương trình Vì một Việt Nam xanh*"; triển khai các công trình, mô hình điểm như: vườn cây thanh niên, đường cây thanh niên, trồng hoa ven đường giao thông nông thôn nội đồng; đạt chỉ tiêu: mỗi Huyện, Thành đoàn triển khai ít nhất 04 mô hình bảo vệ môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp.

Tuyên truyền trong cán bộ, Đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân và tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào "*Chống rác thải nhựa*" nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen sử dụng một lần các sản phẩm từ nhựa, túi nilon khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.

Tuyên truyền, giáo dục các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về công tác phòng

chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng “*không ai bị bỏ lại phía sau*”; tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền về phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và sự cần thiết trong tham gia khắc phục hậu quả sự cố môi trường cho thanh thiếu nhi và nhân dân; trong đó, tập trung vào các hoạt động trước, trong và sau mỗi đợt thiên tai, dịch bệnh và sự cố môi trường xảy ra.

Tuyên truyền hưởng ứng các ngày lễ kỷ niệm, chiến dịch bảo vệ môi trường trong năm 2019 phù hợp, thiết thực, tạo được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp, các ngành; các hoạt động hưởng ứng trực tiếp nhằm góp phần giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, điểm nóng về ô nhiễm môi trường tại địa phương, nhất là khu vực đô thị, nông thôn; vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Hoạt động trồng cây hưởng ứng Chương trình “*Vì một Việt Nam xanh*”

Tổ chức trồng mới ít nhất 32.500 cây xanh theo Chỉ tiêu phân bổ trong Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bến Tre năm 2019.

Phát động phong trào mỗi một cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trồng mới và chăm sóc ít nhất 01 cây xanh, trồng cây xanh gắn với các sự kiện quan trọng của đời người như: lễ thành hôn, tốt nghiệp các cấp bậc học, kết nạp Đội, kết nạp Đoàn, trưởng thành Đoàn, kết nạp Đảng,...; mỗi cấp bộ Đoàn một công trình, vườn cây thanh niên tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp.

Đối với từng khối đối tượng, lựa chọn các mô hình, cách làm cụ thể thiết thực, trồng cây xanh gắn với xây dựng các vườn ươm, chăm sóc và bảo vệ cây xanh hiệu quả.

2. Hoạt động hưởng ứng phong trào “*Chống rác thải nhựa*”

Chủ động phối hợp và đề xuất với Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố trong việc thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định.

Phát động mỗi cán bộ Đoàn các cấp, cán bộ, công chức, viên chức hành động và vận động người thân cùng thực hiện “*Nói không với sản phẩm nhựa một lần*”.

Vận động cộng đồng, dân cư cùng hưởng ứng làm vệ sinh môi trường; phân loại rác thải tại nguồn, thu gom xử lý chất thải, rác thải, rác thải nhựa; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến rác thải nhựa.

Đẩy mạnh việc đề xuất các ý tưởng, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất; khuyến khích các cấp bộ Đoàn sử dụng các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường; tăng cường kết nối các nghiên

cứu và ứng dụng khoa học trong sử dụng các vật liệu thay thế, tái chế, tổ chức các cuộc thi về Tiết kiệm - Tái chế - Tái sử dụng.

3. Hoạt động đồng loạt 04 Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc

Các Huyện, Thành đoàn, Đoàn khối, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn trường học trực thuộc và tương đương chủ động tham mưu cấp ủy cùng cấp, phối hợp với chính quyền, các ban ngành, đoàn thể có liên quan xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện tổ chức ra quân "*Ngày Chủ nhật xanh*".

3.1. Thời gian, địa điểm

Tổ chức đồng loạt vào 04 ngày, cụ thể như sau:

- Tháng Thanh niên: ngày **10/3/2019**.
- Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng ngày Môi trường thế giới: ngày **09/6/2019** và ngày **07/7/2019**.
- Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn: ngày **08/9/2019**.

Địa điểm: đồng loạt tại các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

3.2 Nhiệm vụ cụ thể và nội dung hoạt động

Triển khai phù hợp theo đối tượng thanh niên:

- **Đối với thanh niên nông thôn:** tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại địa bàn khu vực nông thôn, trồng rừng ngập mặn, rừng chắn sóng ở các huyện ven biển; trồng và chăm sóc cây xanh, trồng hoa các tuyến đường giao thông nông thôn, phối hợp triển khai các hoạt động thu gom, xử lý các điểm rác thải tự phát; thành lập các tổ, đội, nhóm tình nguyện viên tuyên truyền, vận động người dân phân loại rác tại nguồn, hạn chế rác thải nhựa, thúc đẩy việc sử dụng các chế phẩm sinh học trong việc xử lý các phụ phẩm nông nghiệp. Triển khai các mô hình bảo vệ dòng sông quê hương, tuyên truyền vận động người dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, di dời chuồng trại ra xa nơi ở, xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, mô hình 30 phút sạch nhà đẹp ngõ; mô hình biển điểm rác thải thành vườn hoa.

- **Đối với thanh niên đô thị:** tổ chức các hoạt động đạp xe tuyên truyền, phát tờ rơi, túi thân thiện với môi trường, thu gom rác thải tại gia đình, vệ sinh môi trường trên các tuyến đường phố, lộ hẻm, khu vực lưu vực sông; thực hiện các hoạt động bóc xóa quảng cáo, rao vặt, giữ gìn và bảo vệ cảnh quan đô thị. Tập trung trồng cây xanh đô thị, cây cảnh quan; xây dựng các mô hình đường cây thanh niên, vườn cây thanh niên, xây dựng các khu dân cư nói không với rác thải nhựa và hạn chế sử dụng túi nilon 1 lần... gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

- **Đối với thanh niên công nhân viên chức:** tổ chức vệ sinh môi trường, cảnh quan tại trụ sở làm việc; xây dựng các công trình nhà máy xanh, cơ quan nói không với rác thải nhựa; phát hiện, đề xuất và phối hợp xử lý các hành động cố tình gây ô nhiễm môi trường tại đơn vị. Phối hợp vận động các nhà máy, xí

nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn ký cam kết về bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương.

- **Đối với thanh niên lực lượng vũ trang:** phối hợp tổ chức các hoạt động tình nguyện về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng các mô hình hỗ trợ nhân dân, cộng đồng bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương, ứng phó với biến đổi khí hậu như trồng rừng, tuyên truyền trữ nước mưa, nước ngọt, hướng dẫn chằng chéo, gia cố nhà cửa, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch "*Hãy làm sạch biển*".

- **Đối với thanh niên trường học:** thực hiện các mô hình, công trình, phần việc thanh niên trong khối học sinh, sinh viên về bảo vệ môi trường; đăng ký xây dựng các mô hình trường học văn minh, xanh, sạch, đẹp, xây dựng các vườn hoa trong khuôn viên trường, trồng cây xanh; thu gom giấy vụn, vỏ chai nhựa gây quỹ.

Thống nhất sử dụng bộ công cụ tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên mạng xã hội do Trung ương Đoàn ban hành trước 03 ngày diễn ra hoạt động đồng loạt Ngày Chủ nhật xanh các cấp.

4. Hoạt động ứng phó với thiên tai, dịch bệnh và sự cố môi trường

4.1. Đối với các Huyện, Thành đoàn

Trước khi diễn ra thiên tai, dịch bệnh và sự cố môi trường: chủ động nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình thiên tai, dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc phương án của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cùng cấp về phòng, tránh, ứng phó khi bão đổ bộ trực tiếp; phương án đảm bảo an toàn cho người, tàu thuyền, hoạt động thủy sản trên địa bàn; kế hoạch về tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ cho người và tàu thuyền hoạt động trên địa bàn và khu vực giáp ranh; phương án phòng chống dịch bệnh của UBND các huyện, thành phố.

Khi diễn ra thiên tai, dịch bệnh và sự cố môi trường: thực hiện tốt phương châm "*4 tại chỗ*": lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ; chỉ huy tại chỗ; tổ chức trực ban trong thời gian có dịch bệnh, sự cố môi trường và thiên tai để nắm chắc diễn biến tình hình, đề phòng tình huống xấu và chuẩn bị phương án ứng phó thích hợp, hiệu quả; thông tin kịp thời diễn biến tình hình thiên tai, dịch bệnh và sự cố môi trường theo thẩm quyền để đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân trong khu vực biết để kịp thời ứng phó.

Sau thiên tai, dịch bệnh và sự cố môi trường: tham gia hỗ trợ giúp đỡ nhân dân trở về nơi sinh sống; phối hợp tổ chức, kêu gọi quyên góp ủng hộ, giúp đỡ nhân dân sớm ổn định cuộc sống, tham gia các hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc, phân phát nhu yếu phẩm, hàng cứu trợ cho nhân dân; tham gia các hoạt động giúp nhân dân khắc phục hậu quả của thiên tai như: sửa chữa nhà cửa, đường xá, ruộng vườn, hỗ trợ các mô hình kinh tế thanh niên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai...

4.2 Đối với Đoàn khối Các cơ quan tỉnh, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn tương đương, Đoàn trường học trực thuộc

Tham gia vận động, tổ chức kêu gọi đoàn thể, các doanh nghiệp, đoàn viên, thanh niên và cán bộ, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang quyên góp ủng hộ các địa phương, các gia đình chịu thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và sự cố môi trường gây ra; giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống như: sửa chữa nhà cửa, đường xá, ruộng vườn, làm sạch biển, cải tạo nguồn nước; tham gia các hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc, phân phát hàng cứu trợ cho nhân dân.

Đối với tình hình khẩn cấp khi có dịch bệnh, thiên tai (*lũ, bão, lốc xoáy, ngập úng, sạt lở bờ sông, triều cường...*), sự cố môi trường, thực hiện báo cáo ngay bằng điện thoại, fax, thư điện tử và sau đó báo cáo chính thức bằng văn bản tình hình thiệt hại, biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và sự cố môi trường gây ra và kiến nghị giải quyết.

5. Hoạt động hưởng ứng ngày lễ kỷ niệm, chiến dịch bảo vệ môi trường khác

Căn cứ vào các ngày lễ kỷ niệm, chiến dịch bảo vệ môi trường trong năm 2019, các cấp bộ Đoàn tổ chức và lựa chọn các nội dung hưởng ứng đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức, đồng thời tạo được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp, các ngành đến hoạt động giữ gìn, bảo vệ tài nguyên và môi trường.

(Danh sách các ngày lễ kỷ niệm, chiến dịch bảo vệ môi trường năm 2019 kèm theo).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng và triển khai hướng dẫn về việc tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bến Tre năm 2019 đến các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh.

Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm đăng ký đảm nhận và phân bổ cây xanh trồng hàng năm cho các đơn vị. Đồng thời, phối hợp vận động các nguồn lực xã hội hóa triển khai trồng mới cây xanh theo chỉ tiêu phân bổ của Trung ương Đoàn.

Thành lập các tổ công tác đi thực tế tại cơ sở để theo dõi, hỗ trợ các hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh” đồng loạt theo hướng dẫn.

Phân công Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân và Đô thị Tỉnh đoàn là bộ phận thường trực, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở và tổng hợp báo cáo theo quy định.

Phân công Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn thực hiện công tác truyền thông Chương trình “*Vi một Việt Nam xanh*” trên mạng xã hội, website tuoitrexudua.vn, đưa tin bài các hoạt động trồng cây xanh gắn với tiếp tục triển khai chương trình Trường Sa xanh; tuyên truyền về việc thống nhất sử dụng bộ công cụ tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên mạng xã hội do Trung ương

Đoàn ban hành trước 03 ngày diễn ra hoạt động đồng loạt Ngày Chủ nhật xanh các cấp.

2. Ban Thường vụ các Huyện, Thành đoàn, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn khối, Đoàn tương đương, Đoàn trường học trực thuộc

Cụ thể hóa hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và triển khai đến cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tại cơ sở.

Triển khai đảm bảo số lượng cây xanh trồng mới theo phân bổ hàng năm trong nhiệm kỳ. Phối hợp với các đơn vị có liên quan huy động nguồn lực triển khai hiệu quả Chương trình "Vì một Việt Nam xanh". Tập trung thực hiện vào Tết Trồng cây, Tháng Thanh niên và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè hàng năm.

Các đơn vị gửi kế hoạch và đăng ký lịch, nội dung tổ chức đồng loạt các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh" của cấp mình và cấp cơ sở chậm nhất ngày ngày **05/6/2019, 03/7/2019** trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, ngày **04/9/2019** hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn để theo dõi, phân công cán bộ đi cơ sở.

Kiện toàn, thành lập mới và duy trì các đội Thanh niên xung kích trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, các sự cố môi trường và tìm kiếm cứu nạn trong cộng đồng, sẵn sàng đối ứng khi có yêu cầu.

Các đơn vị báo cáo kết quả tổ chức hoạt động lồng ghép vào báo cáo các tháng diễn ra hoạt động gửi về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn (qua Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân và Đô thị Tỉnh đoàn, email: bantnntbt@yahoo.com.vn, sđt: 02753.818.118).

Trên đây là Hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bến Tre năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện đạt hiệu quả./.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**

Nơi nhận:

- Ban TNNT TW Đoàn;
- Ban ĐKHTN TW Đoàn;
- Ban CTTN TW Đoàn;
- BDV Tỉnh ủy;
- BTV Tỉnh đoàn;
- BTV các Huyện, Thành đoàn;
- Đoàn khối, Đoàn TN Công an tỉnh, Đoàn tương đương;
- Đoàn trường học trực thuộc;
- Các Ban Tỉnh đoàn;
- Lưu VT.



Nguyễn Phúc Linh